

( สำเนา )  
 บันทึกรายงานการประชุม  
 สภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่  
 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒  
 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่  
 .....

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสถียร แหวนเงิน	ประธานสภาเทศบาล	เสถียร แหวนเงิน	
๒.	นางอำพร ปักกิ่งเวสั้ง	รองประธานสภาฯ	อำพร ปักกิ่งเวสั้ง	
๓.	นางสุภาพร เรียงทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุภาพร เรียงทอง	
๔.	นางบรรจง แหวนวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	บรรจง แหวนวงษ์	
๕.	นายปรีชา เหล่าดี	สมาชิกสภาเทศบาล	ปรีชา เหล่าดี	
๖.	นายแดง จันทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	แดง จันทอง	
๗.	นายเทพธนกุล จันทรสาร	สมาชิกสภาเทศบาล	เทพธนกุล จันทรสาร	
๘.	นายเส็ง คำเสียง	สมาชิกสภาเทศบาล	เส็ง คำเสียง	
๙.	นายประวิทย์ จันทะวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประวิทย์ จันทะวงษ์	
๑๐.	นายสุรรัฐ แสงสว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุรรัฐ แสงสว่าง	
๑๑.	นายธนวัฒน์ อสีพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ธนวัฒน์ อสีพงษ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายชาวลย์ ทองสังข์	นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่	ชาวลย์ ทองสังข์	
๒.	นายจิรพงษ์ อสีพงษ์	รองนายกเทศมนตรี	จิรพงษ์ อสีพงษ์	
๓.	นายวรชัย กรงทอง	รองนายกเทศมนตรี	วรชัย กรงทอง	
๔.	นายประเสริฐศิลป์ แหวนวนงษ์	เลขาธิการนายกเทศมนตรี	ประเสริฐศิลป์ แหวนวนงษ์	
๕.	นายสุรศักดิ์ สิมำจันทร์	ปลัดเทศบาล	สุรศักดิ์ สิมำจันทร์	
๖.	นางวิไลวรรณ ทองละมุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	วิไลวรรณ ทองละมุล	
๗.	นางอรพันธ์ ศรีระชา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อรพันธ์ ศรีระชา	
๘.	นางสาวอุษณีย์ ศรีลาชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อุษณีย์ ศรีลาชัย	
๙.	นางสาวเกษร วงศ์เศษ	นิติกร	เกษร วงศ์เศษ	
๑๐.	นางวราภรณ์ แหวนวนงษ์	ผช.นักจัดการงานทะเบียนฯ	วราภรณ์ แหวนวนงษ์	
๑๑.	นายชินวัตร แหวนวนงษ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	ชินวัตร แหวนวนงษ์	
๑๒.	นางนุชจิรา สงสัย	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	นุชจิรา สงสัย	
๑๓.	นางสาวมาลินี แสงมาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	มาลินี แสงมาศ	
๑๔.	นางละมุล ทองกำ	พนักงานจ้างทั่วไป	ละมุล ทองกำ	

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขาฯ ได้เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิกทุกท่านลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม และเชิญประธานจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### ประธาน ฯ

เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมสภาในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นสมัยสุดท้ายแล้ว ของปี ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๘ ระเบียบวาระ เราจะเริ่มประชุมกันเลย ต่อไปผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเลยนะครับ

### ระเบียบวาระที่ ๑

#### ประธาน ฯ

#### เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ในระเบียบวาระนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ เรื่องแรก เมื่อวานนี้ผมและพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีทั้งบ้านพิมาย บ้านระกา และบ้านบัว ได้ไปร่วมการรับพัดยศของพระครูวัดบ้านพิมาย ในงานคนเยอะมาก หาที่จอดรถลำบาก การที่เราได้ไปร่วมงานทำให้เห็นความตื่นตัวของพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งชุดปกติขาวไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ท่านพระครูวัดบ้านพิมายท่านได้รับพระราชทานพัดยศ และคิดว่าในโอกาสต่อไปคงจะมีการเฉลิมฉลองให้ท่าน เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้ท่านทราบก็คือ เรื่องการแข่งขันกีฬา ในปีนี้เทศบาลเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร ปีนี้เราไม่ได้ชนะเลิศ เพราะนักกีฬาของ

/เทศบาลเราล้าแล้ว...

เทศบาลเราล้วนแล้วแต่เป็นคนมีอายุ อย่าง อบต.สวายนั้น เขามีนักกีฬาหนุ่มๆเยอะ ไม่แปลกที่เขาจะสามารถเข้าไปสู่จุดนั้นได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ เรื่องต่อไปขอพูดไว้ตรงนี้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์เป็นงานเทศมหาชาติแล้ว วันก่อนผมได้พูดเรื่องนี้กับท่านปลัด ว่าเราควรเตรียมการได้แล้ว ปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นคิวของวัดพิมาย จึงขอฝากท่านไว้ว่าเราควรที่จะเตรียมการกันได้แล้วนะครับ สำหรับเรื่องที่แจ้งให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

ประธานฯ

ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (๒๕ กันยายน ๒๕๖๒)**

ประธานฯ

ให้ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาทีนะครับ ว่ามีตรงไหนส่วนใดที่จะปรับปรุงแก้ไข เชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควร มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ กรุณายกมือขึ้นครับ

**มติที่ประชุม**

**รับรองเป็นเอกฉันท์**

ประธานฯ

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประธานฯ

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ตามระเบียบของการประชุมสภาท้องถิ่น เขาให้ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญประจำปีขึ้นในประเด็นนี้ขอความกรุณาท่านเลขาได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้ท่านสมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ เชิญท่านเลขาครับ

นายสุรศักดิ์ สิมานันท์ ปลัดฯ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหาร และคณะพนักงานทุกท่านครับ ในวาระของการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ในเรื่องของการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และกำหนดสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งบอกไว้ว่า ให้ประธานสภานำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สำหรับเทศบาลได้บังคับให้กำหนดไว้สี่สมัย และเราได้รับการแนะนำจากคณะผู้ตรวจของจังหวัดว่า ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้เรากำหนดสมัยแรกไว้ก่อนในสมัยสุดท้ายของปีนี้ จะได้ว่าเดือนไหนจะเป็นการประชุมสภาสมัยแรกของปี และในสมัย

/ ประชุมสมัยแรกของปีหน้า...

ประชุมสมัยแรกของปีหน้าก็จะมีการกำหนดสมัยประชุม อีกสามสมัยที่เราได้รับการแนะนำจากคณะผู้ตรวจคอร์ทิม สำหรับในวันนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานให้นำปรึกษาที่ประชุมว่า เราจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ ในเดือนไหน และวันที่เท่าไร สมัยหนึ่งก็คือ ๓๐ วัน ผมขอเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน

ประธานฯ

ขอบคุณท่านปลัด คิดว่าที่ประชุมเราคงเข้าใจดีแล้ว อยากให้ที่ประชุมได้เสนอว่าในปี ๒๕๖๓ เราจะกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกในเดือนไหนและวันที่เท่าไร ขอเชิญ ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร

นายเทพธนกุล จันทรสาร สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอให้กำหนดเหมือนเดิม แต่ในสมัยที่ ๔ ขอให้กำหนดวันประชุมเร็วๆหน่อย เพราะปีใหม่ เราจะได้มีเวลาไปไหนมาไหนได้สะดวกบ้าง ไม่ใช่กำหนดวันประชุมในวันสุดท้ายของปีแบบนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณครับ ที่ท่านว่ากำหนดเหมือนเดิมนั้น คือกำหนดเดือนไหน อย่างไร และที่ท่านบอกว่าการกำหนดสมัยที่ ๔ เราจะต้องกำหนดในวันประชุมสมัยต่อไปคือสมัยแรกของปีหน้า แต่วันนี้เราจะกำหนดแค่สมัยประชุม สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ เพียงสมัยเดียว และที่ท่านบอกว่ากำหนดเหมือนเดิมเราจะกำหนดเดือนไหนวันที่เท่าไร ต้องบอกให้ชัดเจนด้วยครับ สำหรับที่ผ่านมาเรากำหนดวันประชุมสมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ นับไป ๓๐ วัน เชิญท่านปลัดครับ

นายสุรศักดิ์ สิมานันท์ ปลัดฯ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเช็คดูปฏิทินแล้วครับ ในเดือนกุมภาพันธ์ มี ๒๙ วัน แต่สมัยประชุมสมัยหนึ่งกำหนด ๓๐ วัน ก็จะเลยไปถึงเดือนมีนาคมอีก ๑ วัน คือ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ถ้าเอาตามนี้ ครับ

ประธานฯ

เชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอครับ เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ ผมขอเสนอ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ระยะเวลา ๓๐ วันครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ มี ๒๙ วัน ฉะนั้น ในสมัยประชุมกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ก็จะเลยไปถึงเดือนมีนาคม ๑ วัน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามที่ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอ ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**ประธานฯ**

**นายชวาลย์ ทองสั่น นายภา**

**เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**เชิญท่านนายกครับ**

เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ตามที่  
ผู้บริหารได้แถลงนโยบายบริหารราชการของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดย  
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  
ไว้ต่อสภาเทศบาลเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ เทศบาล  
ตำบลปรางค์กู่ ได้ดำเนินการตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ  
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานและการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน  
และลูกจ้างของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๘  
ทศ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ  
ที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ  
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ดังนั้น  
เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. ดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ดังนี้

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติ**

**ฐานะการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒**  
**เทศบาลตำบลปรางค์กู่**

**สถานการณ์คลัง**

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีสถานะการเงินดังนี้.-

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๐,๙๓๓,๔๕๐.๗๖ บาท

เงินสะสม ๓๖,๗๙๘,๐๘๔.๙๘ บาท

ทุนสำรองเงินสะสม ๑๘,๘๓๔,๗๕๒.๓๗ บาท

รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ  
รวม - บาท

รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๙ โครงการ  
รวม ๒,๔๒๘,๒๐๐ บาท

เงินกู้ค้างค้ำ - บาท

**การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๗,๒๕๗,๗๔๐.๑๒ บาท**

หมวดภาษีอากร ๑,๑๔๖,๔๕๕.๔๕ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๘๖๖,๕๖๕.๒๙ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑,๕๙๓,๗๖๘.๘๖ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

/ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด...

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๗,๑๗๐.๔๘	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๘,๒๓๕,๔๑๑.๐๔	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕,๓๕๘,๓๖๙.๐๐	บาท
<b>เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>	<b>๔๓๑,๑๕๒.๐๐</b>	<b>บาท</b>
<b>รายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๓๒,๘๘๕,๐๒๓.๑๙</b>	<b>บาท</b>
งบกลาง	๕,๒๔๔,๓๘๙.๕๒	บาท
งบบุคลากร	๑๑,๗๔๗,๓๘๙.๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	๑๑,๔๘๗,๙๘๒.๔๐	บาท
งบลงทุน	๑,๒๒๒,๓๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	๐๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	๓,๑๘๒,๙๖๒.๒๗	บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย ระบุวัตถุประสงค์	๔๐๙,๑๑๙.๐๐	บาท
มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๓,๕๐๙,๐๙๕.๒๔	บาท
<b>เงินกู้</b>	<b>-</b>	<b>บาท</b>
<b>งบเฉพาะการ</b>		
<b>ประเภทกิจการประปา</b>		
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒		
<b>รายรับจริง</b>	<b>๑,๔๕๕,๐๗๔.๐๐</b>	<b>บาท</b>
<b>รายจ่ายจริง</b>	<b>๑,๓๐๓,๑๘๕.๗๒</b>	<b>บาท</b>
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ	-	บาท
มีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒,๐๖๗,๐๘๔.๔๗	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	-	บาท
จึงเรียนมาเสนอสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู่ทราบ		

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายก เป็นอันว่าที่ประชุมได้รับทราบตามที่ท่านนายกได้  
รายงานมา และทางเทศบาลก็ได้จัดทำรายงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นรูปเล่ม  
นำเสนอให้สมาชิกทุกท่านแล้ว เป็นผลงานที่เทศบาลเราได้ดำเนินการมาใน  
รอบปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ขอบคุณครับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

/ นายสุรัฐ แสงสว่าง ...

นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่ง สถานะการคลังอยู่ที่รายการกันเงินไว้สำหรับก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายในนี้ไม่มี แต่ในบันทึกรายงานการประชุมที่ผ่านมาที่เรารับรองไป หน้า ๒๗ เรื่องญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องกันเงินเบิกตัดปี แบบนี้มันจะเกี่ยวกันไหมครับ ถ้าเกี่ยวกัน ทำไมในรายงานสถานะการคลังนี้ไม่มีข้อไหนระบุไว้เลย ผมรายงานผลการปฏิบัติงานผมดูแล้วก็ยังซัดๆกันครับ

ประธานฯ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ

ประธานฯ เชิญท่านเลขาครับ

นายสุรศักดิ์ สิมานันท์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เกี่ยวกับเรื่องกันเงินไว้เบิกตัดปี ขอให้การเงินเป็นผู้ชี้แจง เพราะเป็นระบบบัญชี ถ้าดูตามยอด มีการจ่ายขาดเงินสะสมอาจจะอยู่ในยอดนี้ครับ

ประธานฯ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ ก่อน นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๓

ประธานฯ เชิญท่านนายก

นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางค์กู่เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ตามที่เทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้ทำการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จากการดำเนินการและสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๒ เห็นควรรายงานผลให้สภาเทศบาลทราบ จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ทราบ

/ ประธานฯ...

ประธานฯ	ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกก็ได้รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบ ส่วนเรื่อง การติดตามงานนั้นเราก็ดูแลกันอยู่ งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
<u>มติที่ประชุม</u>	รับทราบ
ประธานฯ	ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ ครับ
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u>	เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ประธานฯ	ในระเบียบวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เชิญท่าน นายกครับ
นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ	เรียนท่านประธานสภา ในญัตตินี้ผมขอเสนอให้ประชุมสามารถระมัดระวัง เดียว ครับ
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขออนุญาตขึ้นครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาสามารถระมัดระวังมากขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เอกฉันท์ เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้ประชุมพิจารณาสามารถระมัด ระวัง
ประธานฯ	<u>วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ</u> ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ เชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ
นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ	ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบตราเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู๋ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบต่อ สภาเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ ในการขอความเห็นชอบตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... <u>หลักการ</u> อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... โดยความเห็นชอบของสภา เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /เหตุผล เพื่อประโยชน์. . .

**เหตุผล** เพื่อประโยชน์ในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี และเพื่อลดปริมาณ มูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ออกใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การคัดแยกมูลฝอยให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอย แต่ละประเภทอย่างถูกต้องลักษณะ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ จึงเรียนมา เพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**นางอำพร ปักกิ่งเวสั้ง รองประธานฯ** เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นด้วยที่จะให้ตราเทศบัญญัติ เทศบาลฉบับนี้ เพราะบางที่เห็นแม่ค้าในตลาดบางคนวางของขายไม่เป็น ระเบียบ แม้แต่ทางจะเดินยังไม่มี ดิฉันเห็นควรให้มีการตราเทศบัญญัติฉบับ นี้ค่ะ

**ประธานฯ** ขอบคุณท่ารองอำพร ปักกิ่งเวสั้ง เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ  
**นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้สมาชิกพิจารณา ผมเรียน ตามตรงว่าตั้งแต่ส่งหนังสือให้สมาชิก ก็มีงานติดพันกันมาแทบทุกวันไม่มี เว้น ไม่มีเวลาได้ศึกษาดู แต่ผมคิดว่าผู้จัดทำเทศบัญญัตินี้คงได้ศึกษา รายละเอียดมาเป็นอย่างดีแล้ว คงจะถูกต้องและคงไม่ต้องพิจารณาอะไร มากครับ

**ประธานฯ** มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายผมจะถาม มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... กรุณายกมือขึ้นครับ

**มติที่ประชุม** เอกฉันท์ เป็นอันว่า สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....

### วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

**ประธานฯ** ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ผ่านสู่วาระที่ ๓ กรุณายกมือขึ้นครับ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

### วาระที่ ๓ ชั้นพิจารณา

**ประธานฯ** ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นพิจารณา สมาชิกท่านใดจะเสนอ อะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ.... กรุณายกมือขึ้นครับ

/มติที่ประชุม . .

**มติที่ประชุม**

เอกฉันท์ เป็นอันว่า สภามีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  
ปรางค์กู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....

**ประธานฯ**

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ ครับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ผมขอฝาก  
ท่านนายก ท่านปลัด ในช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในตลาดสดของเรามี  
ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากและมีปัญหาเรื่องการจอดรถไม่เป็น  
ระเบียบ อยากขอความกรุณาท่านนายกช่วยจัด อปพร. มาช่วยดูแลจัด  
ระเบียบจราจรในตลาดจะได้ไหมครับ รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มแล้ว ทั้งรถยนต์และ  
จักรยานยนต์ เริ่มจะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอยากขอฝากท่าน  
นายกด้วยครับ

**นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกา  
นายสุรศักดิ์ สิมาพันธ์ ปลัดฯ**

ขอบคุณท่านประธาน ผมขอฝากเลขาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ด้วยครับ  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตอนนี้ อปพร.ของเรามีประมาณ ๒๐ คน  
ช่วงนี้ก็จะผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรประจำที่หน้า ชกส.ช่วง ๗ วันอันตราย วันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒- วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ อปพร.ที่เราฝึกมามี  
ประมาณ ๓๐ คน แต่มีตัวตนจริงๆ เท่านั้น อยู่ที่จุดนั้นหมด ยิ่งไงผมจะลอง  
คุยกับหัวหน้าประวิชอีกทีว่าจะหาคนที่ว่างจากการเข้าเวรให้มาประจำที่  
ตลาดได้หรือไม่ เมื่อก่อนระเบียบการเบิกจ่ายงบของ อปพร.เบิกไม่ได้ เรา  
จะให้ อปพร. มาทำหน้าที่แบบนี้ต้องมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งระเบียบ  
เมื่อก่อนไม่ให้ เว้นแต่จะเป็นช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ แต่เดี๋ยวนี้  
เขาได้มีการแก้กฎหมายใหม่ว่า ถ้าจุดใดเกิดอุบัติเหตุบ่อย สามารถจัด  
อปพร.ไปดูแลจัดระเบียบจราจรได้ และเบิกค่าตอบแทนได้ แต่ปัญหาของ  
เราคือ อปพร.น้อย ไม่ทราบว่าจะสามารถสับเปลี่ยนกันได้หรือไม่ ยิ่งไงผม  
จะปรึกษาเจ้าเอกประวิชจัดการให้ครับ

**ประธานฯ**

**นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกา**

ขอบคุณท่านเลขา เชิญท่านนายกครับ  
เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอนำเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับจุดตรวจ ๗ วัน  
อันตรายอยู่ตรงหน้า ชกส. ที่ผ่านมานั้น จุดกลับรถเกาะกลางถนนจะอยู่  
หน้าบ้านคุณวรวิทย์ เสริมศรี ซึ่งจุดนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีผู้เสียชีวิต  
มาแล้ว ถือว่าเป็นจุดอันตราย จึงได้ประสานกับแขวงทางให้ดำเนินการ  
โดยวางถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางยาว ทั้งนี้ก็ช่วยบรรเทาอุบัติเหตุลงได้  
บ้าง ตรงหน้าทางเข้า ชกส.พี่น้องที่มาจากนอกเขต มาใช้บริการ ชกส.ขับขึ้น  
รถไม่ค่อยเป็นระเบียบคือไม่รู้กฎจราจร เวลาขับรถออกมาจะเลี้ยวขวาก็ไม่  
ชิดขวาแต่กลับชิดซ้าย และเวลาเลี้ยวก็ไม่ดูกระจกหลัง ไม่เปิดไฟเลี้ยว คิด  
จะเลี้ยวก็เลี้ยวเลย ถ้ามีรถตามหลังมาขับมาเร็ว ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  
ง่าย จึงนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

**ประธานฯ**

ขอบคุณท่านนายกครับ อีกจุดหนึ่งที่เป็นอันตรายมากๆ คือ สี่แยกหอยจูบ  
ในอนาคตคิดว่าควรมีไฟสัญญาณจราจร

/ นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกา...

นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกา

เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่ท่านประธานได้แนะนำมาเป็นสิ่งที่ดีและ  
อยากให้เป็นอย่างนั้น แต่เรื่องนี้ผมได้เรียนปรึกษากับหัวหน้าแขวงทาง  
โดยทำเป็นหนังสือร้องขอให้มี ๑.ไฟส่องสว่างจากหน้าคูโบต้าจนถึงสระบัว  
และในเขตเทศบาล ๒.ขอให้มีไฟสัญญาณจราจร และได้รับการชี้แจงจาก  
แขวงทางว่ารองประมาณ และไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะได้หรือ  
ไม่ได้ ที่สำคัญคือ ตรงสี่แยกที่ร้องขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรนั้นเขาบอก  
ว่าต้องมีเกณฑ์การวิ่งของรถยนต์คือหนึ่งชั่วโมงจะต้องมีจำนวนรถวิ่งตาม  
เกณฑ์ที่กำหนดจึงจะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้ และเขาประเมิน  
แล้วว่าตรงบริเวณสี่แยกหอยจูบจำนวนรถที่วิ่งผ่านนั้นมีจำนวนน้อยไม่เข้า  
หลักเกณฑ์ที่เขา กำหนดจึงไม่น่าที่จะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้  
ตามที่เราร้องขอ ส่วนไฟส่องสว่างที่เราร้องขอไปและยังไม่ได้ตามที่ร้องขอ  
วิธีการแก้ไขก็คือ เทศบาลได้นำเอาเสาเหล็กเป็นเสาไฟโซล่าเซลล์เก่าไปตั้ง  
จากจุดคูโบต้าถึงสระบัวจำนวน ๖ ต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตอนนี้  
เร่งดำเนินการเดินสายและติดตั้งไฟส่องสว่างและจะเร่งให้เสร็จก่อนถึงปี  
ใหม่ อาจจะช้าสักนิดเพราะเรามีช่างไฟฟ้าเพียงคนเดียว และรถเครนของ  
เราก็มีแค่คันเดียว จึงเรียนมาให้ที่ประชุมทราบครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญ ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ครับ

นางสุภาพร เรียงทอง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันสังเกตเห็นบริเวณหน้าบ้านเสียวิทยา  
ตรงที่ท่านนายกเอากลังไปวางกันยาวบริเวณนั้น ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนบาง  
คนมีความมั่งง่าย ขับขี่รถย้อนศรเห็นแล้วเกรงเป็นอันตรายอย่างมาก ถ้า  
หากเราทำป้ายว่าห้ามเลี้ยวจะเป็นการดีไหมคะ

ประธานฯ

เชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกา

เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอขอบคุณท่าน ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ถ้าพูดถึง  
เรื่องนี้นั้นขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ครับ เรื่องขับรถย้อนศรเป็นเรื่องของ  
จิตสำนึกอย่างว่านะครับ คงแก้ไขกันลำบาก ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  
๗ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖  
โครงการ

ประธานฯ

ในระเบียบวาระที่ ๗ เป็นเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะให้ท่านนายก  
เสนอญัตติทั้งหมดทั้ง ๖ โครงการ แล้วจะถามมติที่ประชุมจากโครงการ  
สุดท้ายไปหาโครงการแรก ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ตามระเบียบ  
ของการพิจารณาเรื่องงบประมาณ เชิญท่านนายกครับ

/ นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกา...

นายชวาลย์ ทองสั้งษ์ นายภา

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ **โครงการที่ ๑**  
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง  
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนน  
เทศบาล ๑๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบล  
ปรางค์กู่ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ในการ  
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๑ เพื่อตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

**หลักการ** ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิว  
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน  
เทศบาล ๑๑ ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ในการ  
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท  
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๑ ดังมี  
รายละเอียดต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๑ ปริมาณงาน ผิวจราจร  
แอสฟัลท์คอนกรีต ช่วง กม. ๐ + ๕๐๒ - กม.๐ + ๗๒๒ ผิวจราจรกว้าง  
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด  
๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

**เหตุผล** ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระ  
เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา อาจทำ  
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ  
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนเทศบาล ๑๑ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก  
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา  
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน  
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ  
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง

/ ส่วนท้องถิ่น...

- ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภูพิการณาอนุมัติ
- ในส่วนของรายละเอียดจะมีอยู่ใน ปร.๔ และ ปร.๕ แนบไว้ด้านหลังครับ
- ประธานฯ** เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในญัตติจ่ายขาดเงินสะสมนี้ ผมว่าควรพิจารณาเป็นโครงการโดยให้สมาชิกอภิปรายและพิจารณาเป็นโครงการๆ ไป
- ประธานฯ** ขอบคุณครับ ตามระเบียบกำหนดให้เสนอโครงการมาตั้งแต่โครงการแรก จนถึงโครงการสุดท้าย หลังจากที่ท่านนายกได้เสนอญัตติครบหมดแล้ว และก่อนที่จะลงมติ ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายจนครบทุกโครงการ จากนั้นผมจะถามมติที่ประชุมว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบ เชิญคุณ วิไลวรรณ ทองละมุล ครับ
- นางวิไลวรรณ ทองละมุล หน.สป.** เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตคะท่านประธาน พอดีเราคุยเรื่องกันเงินเบิกตัดปีค้างไว้ ตอนนี้ทางกองคลังมาแล้วคะ
- ประธานฯ** ขอบคุณครับ ผมจะให้ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ทวนคำถามข้อสงสัยอีกรอบนะครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานที่เคารพ คือในรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรายงานสถานะการคลังของรายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ผมดูแล้วไม่มี ซึ่งมันขัดแย้งกับบันทึกรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ที่เรารับรองผ่านไปแล้ว เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรีขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี แบบนี้มันจะขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรครับ
- ประธานฯ** เชิญคุณอรพันธ์ ศรีระชา ครับ
- นางอรพันธ์ ศรีระชา รก.ผอ.กองคลัง** เรียนท่านประธานที่เคารพ การกันเงินที่เราทำในระบบอีลาแอส คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เราได้ลงระบบการกันเงินไว้ทั้งหมด ๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๒๘,๒๐๐ บาท อันนี้เป็นเอกสารที่หนูปรีนมาจากระบบอีลาแอสคะ แต่เอกสารที่ท่านได้นำจะเป็นเอกสารทำมืออาจเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้พิมพ์ข้อมูลเข้าไปก็ต้องขอภัยด้วยนะคะจริงๆ ในระบบของเรานั้นมีการลงระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคะ
- ประธานฯ** เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ แสดงว่าเอกสารที่ส่งมาให้สมาชิกนี้ ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และไม่แย้งกันครับ
- ประธานฯ** ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ในความคิดของผมและความเป็นจริงเอกสารข้อมูลจะต้องตรงกันมีก็คือมี ไม่มีก็คือไม่มี ถ้าจะให้ถูกต้องก็ควรที่จะมีการแก้ไขและส่งให้สมาชิกใหม่ เชิญคุณอรพันธ์ ศรีระชาครับ

/ นางอรพันธ์ ศรีระชา...

นางอรพินทร์ ศรีระชา รก.ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานที่เคารพ ก็ต้องกราบขอภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะ รายการตัวนี้เดี๋ยวจะมีการไขพร้อมกับแนบเอกสารที่ปรี้นออกมาจากระบบ อีลาแอสมาให้ท่านสมาชิก เพราะในระบบของเรามีการลงระบบจริง มีการ กั้นเงินและตัวรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะแก้ไขให้ภายในวันนี้เลยคะ ขอบคุณคะ

ประธานฯ ขอบคุณคุณอรพินทร์ ศรีระชา หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจและท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ก็คงจะพอใจแล้วนะครับ ผมจะให้ท่านนายกได้เสนอ ญัตติต่อเลยนะครับ ที่จริงผมว่าจะให้ทุกท่านได้พักการประชุมก่อน เผอิญ ท่านนายกติดภารกิจในภาคบ่าย จึงจะให้ท่านได้เสนอญัตติต่อให้เสร็จเลย เชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ **โครงการที่ ๒** ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู๋ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ตำบลปรางค์กู๋ ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน เทศบาล ๑๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน เทศบาล ๑๒ ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ ในการ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ช่วง กม. ๐ + ๐๐๐ - กม.๐ + ๒๒๐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา อาจทำ ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภูพิชารณาอนุมัติ

**โครงการที่ ๓** ผู้ตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรี ตำบลปรางค์ภู มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

**หลักการ** ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์ภู ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู ในการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๕๔,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วง กม. ๐ + ๐๐๐ - กม.๐ + ๑๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

**เหตุผล** ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ จำนวน ๒๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู่พิจารณาอนุมัติ

**โครงการที่ ๔** ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ภู่ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู่ ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์ภู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู่ ในการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๔๓,๕๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วง กม. ๐ + ๓๒๒ - กม.๐ + ๔๒๙ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๖๔๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ จำนวน ๒๔๓,๕๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู์พิจารณาอนุมัติ

**โครงการที่ ๕** ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ภู์ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู์ ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

**หลักการ** ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์ภู์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู์ ในการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๓๔๖.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

**เหตุผล** ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า ถนนเทศบาล ๑๖ ข้างโรงเรียนปรางค์ภู์ ถนนแคบ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ จำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อ

บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบล  
ปรางค์ภู่พิจารณาอนุมัติ

**โครงการที่ ๒** ยุติติดยกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการเปลี่ยนแนวต่อท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ล้ำ  
แนวเขตที่ดินส่วนบุคคล) เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรี  
ตำบลปรางค์ภู่ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู่ ใน  
การจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแนวต่อท่อ  
ระบายน้ำทิ้ง คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ล้ำแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล)  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปรางค์ภู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการเปลี่ยนแนว  
ต่อท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ล้ำแนวเขตที่ดินส่วน  
บุคคล) ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู่ ในการจ่าย  
ขาดเงินสะสม จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแนวต่อท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร  
(บริเวณที่ล้ำแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ โครงการ  
เปลี่ยนแนวต่อท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ล้ำแนวเขต  
ที่ดินส่วนบุคคล) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร  
จำนวน ๑๗ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ รวมความยาว ๑๙.๐๐  
เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

**เหตุผล** ด้วยนายกเทศมนตรี ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งอยู่  
ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑ ๖๗ ว่าท่อระบายน้ำทิ้งของ  
เทศบาลได้ล้ำเข้าไปในเขตที่ดินส่วนบุคคล จึงแจ้งให้เทศบาลดำเนินการ  
แก้ไข ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน  
สะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแนวต่อท่อระบายน้ำทิ้ง ๐  
๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ล้ำแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล) จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำได้  
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน  
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด

/ ความเดือดร้อนของประชาชน...

ความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์ภู  
พิจารณาอนุมัติ

**ประธานฯ** ขอบคุณท่านนายก ยังพอมีเวลาเหลืออีก ๒๐ นาที เราจะพักก่อนไหมครับ  
แล้วค่อยมาอภิปรายในประเด็นที่อยากอภิปรายก่อนที่เราจะลงมติที่ประชุม  
เอาอย่างนั้นไหมครับ เป็นอันว่าเราจะพักรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะ  
ครับแล้วเราจะมาประชุมกันต่อในภาคบ่าย ผมขอพักการประชุมครับ

**ประธานฯ** เราก็ได้พักรับประทานอาหารเที่ยงกันไปแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมต่อ  
นะครับ ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้พวกเรา  
ทราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ ก่อนที่จะมีการลงมติ  
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกพิจารณา  
ความเป็นไปได้ของโครงการ เริ่มจากโครงการที่ ๑ – โครงการที่ ๖ เมื่อ  
ท่านได้อภิปรายครบทั้ง ๖ โครงการ ผมจะขอมติที่ประชุมลงมติว่าโครงการ  
ใดที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย วันนี้จะไม่มีการพิจารณาวาระ ๒ วาระ ๓  
แต่จะขอมติให้ความเห็นชอบ เริ่มขอมติจากโครงการสุดท้ายคือโครงการที่  
๖ ไปหาโครงการแรก เราปฏิบัติกันมาหลายปีแล้วนะครับ ต่อไปจะให้ท่าน  
พิจารณาเริ่มจากโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๑ เซิงูรอง  
อำพร ปักกิ่งเวส้ง ครับ

**นางอำพร ปักกิ่งเวส้ง รองประธานฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง  
เกียรติทุกท่าน ตามญัตติที่ท่านนายกเสนอเข้าที่ประชุม ส่วนมากเป็น  
โครงการที่อยู่ในชุมชนรักษ์ปรางค์ภู ซึ่งเป็นชุมชนที่มีส่วนราชการหลายส่วน  
ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ และอีกหลายๆ  
หน่วยงาน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของการจับจ่ายใช้สอย มีตลาดนัดต่างๆ เช่น  
ตลาดคนเดิน ตลาดคลองถม มีตลาดสด เป็นชุมชนที่มีผู้คนสัญจรผ่านเข้า  
มาเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนเกิดการชำรุดและทรุดลง เสียหายและอีก  
อย่างก็เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล ถนนเทศบาล ๑๒ และถนนเทศบาล  
๑๑ ที่ท่านนายกเสนอเข้าที่ประชุม เป็นถนนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  
และหลายคนที่ติติงมาว่าเมื่อไหร่จะมีการซ่อมแซม อย่างถนนเทศบาล ๑๒  
เริ่มจากถนนเทศบาล ๑๑ มาหลังบ้านพักตำรวจ มีการชำรุดเสียหายลงมา  
จึงขอฝากและหวังว่าที่ประชุมคงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะ

**ประธานฯ** ขอบคุณรองอำพร ปักกิ่งเวส้ง มีท่านใดจะอภิปรายเชิญได้ นะครับ ตอนนี้  
เปิดโอกาสให้พวกเราพิจารณาและอภิปรายในโครงการที่ ๑ ถ้าไม่มีผมขอ  
อนุญาตผ่านไปที่โครงการที่ ๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ  
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนเทศบาล ๑๒ เชิงูท่านรองอำพร ครับ

/ นางอำพร ปักกิ่งเวส้ง รองประธานฯ...

- นางอำพร ปักแกวเส็ง รองประธานฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยากทราบว่า ถนนเทศบาล ๑๒ ใน  
โครงการที่ ๒ นี้ ไซ้เส้นหลังห้องแถวตำรวจไหมคะ ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะ  
ถนนเส้นนั้นชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขค่ะ
- ประธานฯ ขอบคุณรองอำพร ปักแกวเส็ง เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ
- นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ อยากทราบว่าจุดดำเนินการอยู่จุดไหนครับ หลัง  
บ้านพักตำรวจหรือเปล่าครับ
- ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาอธิบายให้ที่ประชุมทราบด้วยนะครับ  
เริ่มต้นจากตรงไหนถึงตรงไหน บริเวณที่จะดำเนินการอยู่จุดไหน ให้อธิบาย  
ให้สมาชิกทราบด้วยนะครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการที่ ๒ นี้ อยู่ที่แยกหอยจูปัจจนถึง  
ถนนเทศบาล ๑๑ จะผ่านสี่แยกเทศบาลเก่า มาหลังโรงพักถึงสามแยกถนน  
เทศบาล ๑๑ จุดที่จะดำเนินการถ้าตามที่ผมดูน่าจะเริ่มจาก ถนนเส้น  
๒๑๖๗ หน้า กศน.ยาวมา แต่บริเวณหน้าศาลปุพรหมจรรย์ไม่มี
- ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ เชิญ ส.ท.แดง จันทองครับ
- นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมยังติดใจว่าทำไมไม่เชื่อมต่อกัน จากหน้า  
กศน.ไปถึงฝั่งโน้น ถ้าเราไล่จากฝั่งโน้นมาทางนั้นมันเหลือช่องโหว่ตรงกลาง  
มองดูแล้วไม่สวย การทำงานน่าจะทำจากจุดใหญ่ไปหาจุดเล็ก แต่นี่กลับ  
เลือกเอาจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ อยากทราบใครเป็นคนออกความคิดครับ ผม  
ว่ามันมองดูไม่สวยงาม
- ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตพูดถึงโครงการที่ ๑ นะครับ  
ถนนเทศบาล ๑๑ ที่ว่าจะเอาราดยางไป ๔๐๐ เมตร ผมคิดว่าราดยางแค่นั้น  
มันจะไม่ทน เนื่องจากถนนเทศบาล ๑๑ จากหลังโรงพักจนถึงหลัง  
โรงเรียนปรางค์กู่ การเอาราดยางไปแช่น้ำมันจะไม่ทนควรจะทำ  
งบประมาณโครงการนี้ไปต่อที่อื่นให้มันจบ เช่น ถนนเทศบาล ๑๒ จาก  
แยกหน้าโรงเรียนอนุบาล ถึงถนน ๒๑๖๗ และจากหน้า กศน.ถึงศาล  
ปุพรหมจรรย์
- ประธานฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ
- นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเห็นด้วยกับ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เห็นควร  
พักโครงการถนนเทศบาล ๑๑ ไว้ก่อน เพราะเวลาฝนตกหน้าน้ำจะท่วม  
และดำเนินการแค่นั้นมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด หรือไม่ก็ควรหา  
งบประมาณเข้าไปเสริมคอนกรีตก่อนค่อยเอาแอสฟัลท์ใส่ เพราะราดยาง  
กับน้ำยังงឹไม่ทนอยู่แล้ว บริเวณนั้นจะเกิดน้ำท่วมทุกปี ถ้าจะเอางบตรงนี้  
ไปลงเท่ากับเอาเงินไปละลายน้ำทิ้งครับ
- ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญท่านรองจิริพงษ์ อธิพงษ์ ครับ

/ นายจิริพงษ์ อธิพงษ์ รองนายกฯ...

**นายจිරพงษ์ อธิพงษ์ รองนายกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในส่วนตรงนี้เราเคยคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่ง เรื่องการทำโครงการถนนเทศบาล ๑๑ ในระยะประมาณการตรงนี้มีระยะประมาณการไปถึงแค่ทางเข้าชุมชนหนองบัวบาน ยังไม่ถึงในส่วนที่ลึกเกินไปตรงนั้น สภาพถนนตรงนี้เคยคุยกันว่าน่าจะลงราดยางไว้ ในความคิดของคณะผู้บริหารและผู้จัดทำโครงการเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะทำ โดยได้รับการร้องขอจากสมาชิกในเขตชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ นี่คือเหตุผลของการเกิดโครงการนี้ ส่วนที่ประชุมจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรและพิจารณาอนุมัติหรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่สมาชิกครับ ผมก็มีเหตุผลนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

**ประธานฯ** ขอบคุณท่านรองจिरพงษ์ อธิพงษ์ ครับ เชิญท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ  
**นายแดง จันทอง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านรองชี้แจงเมื่อสักครู่ว่าเป็นโครงการที่สมาชิกในชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ร้องขออยากให้เราจริงๆแล้วทางสมาชิกสภานั้นไม่มีปัญหา เพียงแต่ผมเห็นว่า การที่นำเอางบประมาณเพียงแค่นั้นไปทำได้ปริมาณงานเพียงเล็กน้อย และดูแล้วเหมือนจะช่วยแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผมว่าควรเอางบในส่วนนั้นไปทำที่อื่นที่เราทำแล้วยังขาด เพื่อไปเสริมให้เต็มน่าจะดีกว่า ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นบริษัทเดียวกันเราจะโยกไปทำตรงไหนก็ได้ ประมาณงานที่ได้เท่ากัน แต่ถ้าเรายังคิดจะทำตรงนั้น เกิดทำไปแล้วแต่ปัญหายังเกิด ท่านจะรู้สึกเสียใจทีหลัง ถ้าทำแล้วยังไม่ดีอย่าทำ ตรงนั้นเราสามารถหางบประมาณใหม่มาทำได้ ทำให้ดีไปเลยไม่ทำเพียงเพื่อเอาเงินไปละลายน้ำ ขอบคุณครับ

**ประธานฯ** มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอไปที่โครงการที่ ๓ เสนอครับ โครงการที่ ๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ เชิญ ส.ท. สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

**นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการที่ ๓ อยู่ฝั่งทิศตะวันออกโรงเรียนอนุบาล เริ่มจากถนนพิมายไปจรดที่ถนนเทศบาล ๑๒ ขั้วรถผ่านเมื่อสักครู่ก็ยังคงว่าคอนกรีตยังหนาแน่นอยู่ ทางที่ชำรุดทรุดโทรมกว่านี้ยังมี น่าจะโยกไปทำ ส่วนจุดนี้พักไว้ก่อนก็น่าจะดี ขอบคุณครับ

**ประธานฯ** ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ  
**นายแดง จันทอง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการที่ ๓ นี้ ผมเห็นว่ามันดีอยู่นะครับ จุดดำเนินการบริเวณข้างโรงเรียน จุดที่ชำรุดก็มี บางจุดมีหญ้าขึ้น บางจุดก็ทรุดลงอาจจะไม่มาก แต่ก็ยังอยากให้ทำครับเด็กจะได้เดินสบายๆ หน่อย

**ประธานฯ** ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญท่านรองวรชัย กรงทอง ครับ  
**นายวรชัย กรงทอง รองนายกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน ปลัดเทศบาล ท่านผู้บริหาร ในฐานะที่ผมเคยได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน ตรงจุดนั้นจะมีรถมารับส่งนักเรียนจำนวนมาก ก็อยากให้ถนนตรงนั้นเป็นหน้าตาของเทศบาลสำหรับผู้ปกครองที่มาส่ง

- บุตรหลาน อยากให้มีถนนที่สะอาดดูสวยงาม จึงขอฝากท่านสมาชิกช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ
- ประธานฯ** ขอขอบคุณท่านรองวรชัย กรงทอง มีท่านใดจะอภิปรายอีก ถ้าไม่มีผมจะผ่านไปโครงการที่ ๔ นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ เชิญสมาชิกทุกท่านอภิปรายครับ เชิญท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ
- นายแดง จันทอง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากทราบว่าความกว้างของถนนเส้นนี้นั้นกี่เมตรครับ
- ประธานฯ** คงต้องให้ช่างเป็นผู้ตอบข้อสงสัยเรื่องนี้ครับ เชิญท่านปลัดครับ
- นายสุรศักดิ์ สิมจันทร์ ปลัดฯ** เรียนท่านประธานที่เคารพ พอดีช่วงบ่าย ช่างสิริพงษ์ชัย โทรมาขออนุญาตเนื่องจากมีงานเร่งด่วนและได้ขออนุญาตท่านนายกแล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการให้สามารถประสานทางโทรศัพท์ได้ครับ
- ประธานฯ** ขอขอบคุณท่านปลัด ก็เป็นการทราบกันดีนะครับว่า ช่างนั้นสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เข้ารับการรักษาทันทีโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ นะครับ เวลาต้องการข้อมูลก็ขาดคนชี้แจงข้อมูล ก็ขอให้เข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับ เรื่องของสุขภาพ เรื่องของการเจ็บป่วยเราห้ามกันไม่ได้ มีท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านปลัดครับ
- นายสุรศักดิ์ สิมจันทร์ ปลัดฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมได้ประสานนายช่างทางโทรศัพท์แล้ว ได้คำตอบว่าความกว้างของถนนเส้นนั้นพื้นที่จริงวัดได้ ๙ เมตรครับ
- ประธานฯ** ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ท่าน ส.ท.แดง จันทอง ทราบแล้วนะครับ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ
- นายแดง จันทอง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเคยเสนอที่ประชุมหลายครั้งแล้วนะครับ เรื่องทำแอสฟัลท์ ผมสงสัยว่าทำไมทำกันไม่เสร็จสักที ทำไม่เต็ม เอาแค่ระยะทางไม่เอาความสวยงาม ทำเพื่ออะไรครับ ที่จริงโยกเอาโครงการที่ ๑ มาทำให้เต็มให้ดูสวยงามยังได้เลยครับ
- ประธานฯ** ขอบขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอผ่านไปโครงการที่ ๕ ครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการที่ ๖ คอนกรีตถนนเทศบาล ๑๖ ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วว่าขอขยายที่ยังไม่มีคอนกรีตช่วงจากถนนเทศบาล ๑๑ ถึงถนนเทศบาล ๙ ควรจะเทคอนกรีตให้เสมอกันกับริ้วหน้าที่ว่าการอำเภอมาถึงถนนเทศบาล ๑๑ โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับ
- ประธานฯ** ขอขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอผ่านไปโครงการที่ ๖ ครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเปลี่ยนแนวท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ลำแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล) เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

/ นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ...

นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการเปลี่ยนแนวท่อระบายน้ำทั้งคสล. ตรงนั้นมองภาพออกครับ และเข้าใจว่าลำที่สวนบุคคล แต่ที่หวังดีเพราะ ในอดีตที่ผ่านมาเคยเอาเข้าที่ประชุมสภาแล้วครั้งหนึ่ง แต่มีปัญหาติดที่ขนาดของท่อ ผมอยากให้ทำครับเพียงควรจะเป็นท่อใหญ่กว่านี้วางเพื่ออนาคตข้างหน้า เพราะถึงฤดูฝนน้ำก็ยังคงต้องท่วม และถ้าจะทำใหม่ขนาดท่อ ๘๐ ซม.ไม่ต้องรื้อท่อ ๖๐ ทั้ง เพราะในแบบแปลนนี้กำหนดตรงที่หักงอคือตรงทางหลวง ๒๑๖๗ ประมาณ ๕ ท่อน ตรงนี้ควรจะเป็น ๑ เมตร และหักมาถนนเทศบาล ๗ นี้ ควรเป็น ๘๐ ซม.ถึงจะถูก ที่ผมเสนอแบบนี้ก็เพื่อเป็นการวางเพื่ออนาคตข้างหน้าครับ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ ขนาดท่อที่จะวางเส้นถนนทางหลวง ๒๑๖๗ ควรมีขนาด ๑ เมตร แต่ถ้าจะดันลงท่อขนาดตามแบบผมว่าอย่าทำดีกว่า ทำไปแล้วก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆ ไม่แนใจว่าช่างคิดคำนวณผิดหรือเปล่า ผมเห็นด้วยกับ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.เส็ง คำเสียง ครับ

นายเส็ง คำเสียง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ท่อเก่าตรงนั้น เป็นท่อขนาด ๖๐ ซม.อยู่แล้ว ช่างอาจจะลืมหือเปล่าได้ถึงประมาณการขนาดท่อเท่าเดิม แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นท่อขนาด ๘๐ เหมือนอย่างที่ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอก็จะเป็นการดีมาก และตรงหักโค้งตรงนั้นเราวางท่อขนาด ๑๐๐ ซม.ก็ได้เผื่ออนาคตข้างหน้าเพราะตรงนั้นเป็นทางน้ำอยู่แล้วครับ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.เส็ง คำเสียง เชิญ ท่านปลัด ครับ

นายสุรศักดิ์ สิมานันท์ ปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมได้ประสานช่างสำรวจช่างโยธาและช่างได้ชี้แจงเหตุผลว่าท่อขนาด ๖๐ ซม.เอาไปต่อกับท่อเดิมต่อออกจากชุมชนเป็นท่อ ๖๐ ซม. และเป็นงานที่ต้องการแก้ไขเพื่อเร่งเอาออกจากที่ของเอกชนเท่านั้น ไม่ใช่งานถาวรครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านปลัด ก็หมายความว่าเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เป็นเหตุผลของช่าง เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมไม่เข้าใจว่าพื้นที่ของเอกชนมาทับของเราหรือเปล่าครับท่านประธาน

ประธานฯ

เราไปทับที่ของเขาครับ เชิญท่านปลัดครับ

นายสุรศักดิ์ สิมานันท์ ปลัด

เรียนท่านประธานที่เคารพ ในกรณีนี้คือท่อระบายน้ำของเราไปวางในที่ของเขาครับ

/ ประธานฯ...

ประธานฯ  
นายแดง จันทอง สมาชิก

เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ  
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมฟังแล้วก็ยังงงๆ มันเป็นไปได้ยังไงครับ ที่ว่าเราไปทับที่ของเขาตอนที่เรากำลังถนน ตอนวางท่อก็ต้องมีเขตเส้นอยู่ แล้วตอนนี้เจ้าของที่เขาจะทำรั้วหรือครับ เราถึงต้องเร่งดำเนินการเอาท่อออก ผมว่าถ้าการที่เราทำเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาแค่นี้ ทำไปแล้วมันเสียงบประมาณ ทำไมเราไม่หางบประมาณมาทำตรงนี้ให้มันดีและถาวรไปเลย ครับ เพราะเจ้าของที่เขายังไม่รีบใช้ที่ตรงนั้นอยู่ หรือไม่ถ้าเขาจะทำรั้วแนวเขตกัน อันนั้นก็ว่าไปอย่าง แต่ตอนนี้ทราบว่าเจ้าของที่ยังไม่มีโครงการจะดำเนินการกับที่ตรงนั้น น่าจะชะลอไปก่อนครับ

ประธานฯ  
นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ

ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตัวโครงการนี้ผมอยากจะทำจริงๆนะ ครับ เพราะชาวบ้านตรงจุดนั้นประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนั้นคือน้ำท่วม ที่นี้ปัญหาต่อไปคือท่อที่เราวางไว้เดิมไปอยู่ในที่ดินของส่วนบุคคล และเราต้องการจะเอาท่อเดิมที่วางออกจากที่ส่วนบุคคล แต่สิ่งที่ยังติดใจก็คือ โครงการตัวนี้เป็นท่อขนาด ๖๐ ซม.ทำไปก็เสียงบประมาณทั้ง ผมอยากให้ผู้บริหารเสนอเข้ามาใหม่ ขนาดท่อที่จะวางในถนนเทศบาล ๗ นี้ ให้มีขนาด ๘๐ ซม. และวางระดับไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะทำขนาดเท่าไร เพื่อให้การทำต่อคราวหน้าสามารถที่จะเชื่อมต่อของเราได้ โครงการตัวนี้ท่อเดิมขนาด ๖๐ ซม.แล้ววางท่อขนาด ๘๐ ซม.เชื่อมต่อ ผมว่ามีปัญหาแน่นอน และตรงที่โค้งงอขวามือไปทางหลวง ๒๑๖๗ ให้ต่อท่อ ๑๐๐ ซม. ลงไปความยาวถึงป่าช้าเพื่ออนาคตข้างหน้า ผมเห็นด้วยที่จะทำ แต่อยากให้ผู้บริหารเขียนแบบเสนอญัตติโครงการเข้ามาใหม่ เงินจะเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นขอให้แบบถูกต้องก็พอวางแผนอนาคตข้างหน้าให้ดีเพื่อผู้สัญจรจะได้สบายใจ ไม่ต้องรื้อ รื้อของทั้งเสียงบประมาณเปล่าๆ ครับ

ประธานฯ  
นายวรชัย กรงทอง รองนายกฯ

ขอบคุณครับ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญท่านรองวรชัย กรงทอง ครับ  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเรียนชี้แจงแนวเขตถนนเทศบาล ๗ ตรงปลายรั้วของท่านนายกครับ ถ้าสังเกตดีๆจะมีเสาหมุดติดหลักปูนอันหนึ่ง คือที่เอกชนเขาได้ออกรางวัดที่ดินตรงนั้นจะเป็นจุดหมุดของเขามีเสาสีแดงเกือบจะขึ้นถึงถนน ๒๑๖๗ ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหลังจากที่ออกรางวัด แนวเขตก็จะกินล้ำเส้นไปเลย จะมีเสาหมุดอีกต้นหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ และแนวท่อเก่าของเทศบาลจะอยู่แนวนั้นพอดีเลย สำหรับที่ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอให้ผู้บริหารเสนอญัตติเข้ามาใหม่ สมัยหน้าก็ น่าจะทันเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ผมจึงอยากขอความกรุณาสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ เรามาพิจารณาว่าจะเอาโครงการนี้มาทำยังไงให้ดีๆ มีมาตรฐาน  
ขอบคุณครับ



ประธานฯ

วางท่อระบายน้ำใหม่ และก້วยากเสนอว่า ถ้าจะมีการเสนอโครงการเข้ามาใหม่อยากให้นำเสนอเข้ามาให้เร็วหน่อยอยากให้มีการดำเนินการก่อนฤดูฝนค่ะ ขอบคุณท่านรองอำพร ปักกิ่งเวสท์ครับ ทุกอย่างก็ขอให้เป็นดุลพินิจของสมาชิกในที่ประชุมนะคะ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายอีกผมก็จะขอลาหมดที่ประชุมนะคะ ในช่วงบ่ายนี้เราขาดสมาชิกไป ๑ ท่าน คือ ส.ท.เทพธณกุล จันทรสสาร ท่านไม่เข้าประชุมในช่วงบ่ายนะคะ เชิญท่านรองอำพร ปักกิ่งเวสท์ ครับ

นางอำพร ปักกิ่งเวสท์ รองประธานฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอเสนอให้พักก่อนลงมติค่ะ  
ประธานฯ

ขอบคุณครับ ท่านรองอำพร ปักกิ่งเวสท์ เสนอให้พักก่อนลงมติค่ะ พัก ๑๕ นาทีครับ ครับพวกเราก็ได้พักกันไปแล้วต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการที่ท่านนายกได้เสนออยู่ดีเข้ามา จำนวน ๖ โครงการ ผมขออนุญาตถามมติโครงการที่ ๖ ก่อนนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเปลี่ยนแนวต่อท่อระบายน้ำทั้ง คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร (บริเวณที่ล้ำแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล) กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๒ เสี่ยง  
ไม่เห็นด้วย ๖ เสี่ยง  
งดออกเสียง ๒ เสี่ยง

ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๕ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๘ เสี่ยง  
ไม่เห็นด้วย - เสี่ยง  
งดออกเสียง ๒ เสี่ยง

ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๔ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๕ เสี่ยง  
ไม่เห็นด้วย - เสี่ยง  
งดออกเสียง ๕ เสี่ยง

ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๓ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๙	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๒ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๕	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๕	เสียง

ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๑ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๑ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๕	เสียง
ไม่เห็นด้วย	๑	เสียง
งดออกเสียง	๔	เสียง

ประธานฯ

ขอบคุณครับเราได้ลงมติกันไปเรียบร้อยแล้ว สรุปก็คือมติไม่เห็นชอบโครงการที่ ๖ เพียงโครงการเดียวจะครับ เชิญท่านรองอำพร ปักกิ่งเวสียง ครับ

นางอำพร ปักกิ่งเวสียง รองประธานฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับโครงการที่ไม่ผ่าน คือ โครงการที่ ๖ ขอฝากคณะผู้บริหารให้เสนอญัตติเข้าที่ประชุมอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านรองอำพร ปักกิ่งเวสียง ครับ ก็เป็นความตั้งใจของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนั้น เพียงแต่ถ้ามีการติติงในเรื่องรายละเอียดโครงการ บังเอิญว่าช่างไม่อยู่และท่านนายกก็ไม่อยู่ เราเลยไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นเหตุผลให้การลงมติดอกมาเป็นแบบนี้ ก็ขอฝากท่านนายกจะครับ สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านท่านยังมีโอกาสปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาว่าเราจะทำอะไรอย่างไร จะใช้งบประมาณเท่าไรหมั่นถึงจะมีการดำเนินการได้และเกิดประโยชน์ ซึ่งก่อนที่จะมีการลงมติที่ประชุมได้ทราบเหตุผลของโครงการคือ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยทำให้เกิดความไม่มั่นใจทำให้มติที่ประชุมออกมาเป็นแบบนี้ เราอยากให้เป็นการแก้ไขปัญหาจริงๆ ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ ยิ่งงักก็ขอฝากด้วยจะครับ เมื่อสักครู่ท่านปลัดได้มาบอกผมว่ามีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ขอเชิญคุณณัฐพงศ์ อสีพงษ์ ครับ

นายณัฐพงษ์ อธิพงษ์ รก.ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักและเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ กระผมนายณัฐพงษ์ อธิพงษ์ ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลตำบลปรังค์ภู์ สืบเนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลดำเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการ และจังหวัดแจ้งประสานมายังเทศบาล และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ดำเนินการสมัครโครงการ สำหรับเทศบาลเรานั้นได้สมัครไปแล้ว แต่ยังขาดองค์ประกอบหลักคือมติของที่ประชุมสภา สำหรับองค์ประกอบที่จะต้องนำส่งก็จะมีหนังสือนำส่งผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ.อันนี้เราได้ดำเนินการแล้ว และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ดำเนินการแล้ว แบบสอบถามก็ดำเนินการแล้ว แผนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดำเนินการแล้ว ยังขาดเพียงรายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของสภา คือต้องมีมติที่ประชุมให้ผ่านการอนุมัติจากสภาจึงจะสามารถส่งโครงการนี้ได้ เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอเรียนนำเสนอโครงการนี้เข้าที่ประชุมเพื่อสภามีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เอกสารจะได้สมบูรณ์ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณหัวหน้าณัฐพงษ์ อธิพงษ์ ครับ ก่อนที่สมาชิกจะมีการลงมติ อาจจะทราบว่าโครงการนี้ มีงบประมาณดำเนินการหรือไม่ และระยะเวลาในการดำเนินการ บุคคลเป้าหมาย และจะดำเนินการตรงไหนบ้าง รบกวนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยนะครับ

นายณัฐพงษ์ อธิพงษ์ รก.ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ ในส่วนของรายละเอียดโครงการนี้ ทางจังหวัดได้ให้เราดำเนินการส่งโครงการเข้าไปก่อน ส่วนในรายละเอียดระยะเวลาและงบประมาณนั้นทางจังหวัดยังไม่ได้กำหนด เป็นระเบียบให้เราสมัครเข้าไปก่อน แล้วจะมีแนวทางการดำเนินงานแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง และในรายละเอียดของงบประมาณก็ยังไม่มีการ

ประธานฯ

ขอบคุณครับ ในส่วนของผู้รับผิดชอบก็คือเทศบาลใช้ไหมครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ เอกสารที่เจ้าหน้าที่ถ่ายส่งให้สมาชิกมันดูไม่ชัด ข้อมูลรายละเอียดไม่สามารถที่จะบอกได้ ไม่ใช่ว่าดูแค่หัวเรื่องข้างบนแล้วก็อนุมัติเลย อยากให้ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดพอสังเขป

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญ คุณณัฐพงษ์ อธิพงษ์ ครับ

/ นายณัฐพงษ์ อธิพงษ์...

**นายณัฐพงศ์ อธิพงษ์ รก.ผอ.กองการศึกษา** เรียนท่านประธานที่เคารพ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จังหวัดจะดำเนินการตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.ระยะที่ ๕ ปีที่ ๖ ครับ คือ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔ คือ จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการภายในปี ๒๕๖๒ โดยปกติ ตามที่ผมแจ้งไปแล้วว่าเราได้ดำเนินการสมัครไปแล้วเพียงแค่ยังขาดเอกสารในส่วนของการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการ การสมัครจึงจะสมบูรณ์ได้ครับ สำหรับรายละเอียดลงลึก ทางกรมส่งเสริมยังไม่แจ้ง ตอนนี้เพียงแค่ต้องการยอดการสมัครก่อนครับ

**ประธานฯ** ขอบคุณหัวหน้าณัฐพงศ์ อธิพงษ์ สำหรับรายละเอียดต่างๆ นั้นยังไม่ชัดเจนนะครับ เพียงแต่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นต้องการให้ที่ประชุมเราได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการเพื่อให้เอกสารการสมัครสมบูรณ์แบบสามารถส่งจังหวัดได้ ผมก็จะขออนุมัติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุณายกมือขึ้นครับ

**มติที่ประชุม** เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

**ประธานฯ** ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๘

**ระเบียบวาระที่ ๘** เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** เชิญท่านนายกครับ

**นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ** เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสำคัญและร่วมพัฒนาเทศบาลของเรา สำหรับโครงการที่ ๖ ผมขอเรียนถามว่าจะให้แก้ไขอย่างไร ในตัวโครงการนี้รายละเอียดต่อเดิมก็คือขนาด ๖๐ ซม. ถ้าเราจะวางต่อมีขนาดใหญ่กว่านั้นก็ไม่น่าจะต่างกันอันนี้คือในความคิดเห็นของผม ขอทราบรายละเอียดเหตุผลครับ

**ประธานฯ** ขอบคุณท่านนายก ขอเชิญสมาชิกที่เข้าใจบริบทพื้นที่ตรงนั้นช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง เพื่อที่ท่านนายกและคณะผู้บริหารจะได้ทราบเพื่อที่ท่านจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขโครงการเข้าสู่ที่ประชุมสมัยหน้าถูกต้องครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

**นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับในโครงการที่ ๖ ผมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาไปแล้วว่า ถนนเทศบาล ๗ ที่มีการวางท่อขนาด ๖๐ ซม.ผมคิดว่ามันมีขนาดเล็กเกินไป ผมพิจารณาแล้ว ควรวางแผนเพื่ออนาคตข้างหน้า ควรวางท่อขนาดท่อขนาด ๘๐ ซม. และถ้าเอาไปต่อท่อขนาด ๖๐ ซม. น่าจะไม่มีปัญหา หากนำไปต่อบริเวณบ่อพัก และวางแผนยกระดับให้สูงขึ้น

/ โดยวางแผนในอนาคตข้างหน้า...

โดยวางแผนในอนาคตข้างหน้าเราจะยกระดับให้สูงเท่าไรในความเหมาะสม และตรงส่วนที่งอเข้าไปยังถนนทางหลวง ๒๑๖๗ ควรวางท่อขนาด ๑๐๐ ซม. เมื่ออนาคตข้างหน้ามีการวางท่อแนวขนานไปกับถนนทางหลวง ๒๑๖๗ ในแนวยาว ควรวางแผนให้ได้ระยะที่น้ำไหลสะดวกและควรเป็นขนาด ๑๐๐ ซม.ยาวตลอดทั้งแนว ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตตินี้เข้าที่ประชุมใหม่ ผมยินดีด้วยที่จะให้ทำแต่ต้องเป็นแบบที่ผมอธิบายและชี้แจงไปแล้ว โดยให้มีท่อขนาด ๘๐ ซม. และ ๑๐๐ ซม.เข้ามาด้วย ผมยินดีที่จะให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นขอบคุณท่านประธาน ครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ เชิญท่านนายกครับ

นายชวาล ทองสั้งซ์ นายกฯ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ด้วยเหตุด้วยผลและมติที่ประชุมผมยินดียอมรับและไม่ว่ากันครับ แต่การแก้ไขปัญหานั้นไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าเกิดเจ้าของที่เขาถมที่มาปิดตรงนั้น และในระยะนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เกิดฝนตก ผมไม่ทราบว่าเราจะแก้ไขปัญหากันยังไง เพราะตรงจุดนั้นมันจะไปตรงที่ของเขาเลย จึงขอเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกว่า เราจะแก้ไขปัญหายังไง ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณครับท่านนายก ท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วมีอะไรจะชี้แจงก็ขอเชิญครับ เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับโครงการที่ ๖ ทางสมาชิกทุกท่านนั้นไม่มีปัญหาและยินดีที่จะเห็นชอบโครงการ เพียงแต่อยากให้ผู้บริหารเสนอญัตติเข้ามาใหม่ เปลี่ยนแปลงเฉพาะท่อ คือขนาดของท่อ ให้เพิ่มขนาดของท่อเข้ามาและเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ เสนอเข้าที่ประชุมเราจะอนุมัติให้ทันวันที่ ๓๐ นี้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแบบที่จะเสนอครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ขออนุญาตถามท่านเลขาครับตามที่ท่าน ส.ท.สุรัฐนำเสนอมา พอจะเป็นไปได้หรือไม่ ระยะเวลาที่เหลือจากนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหยุดแล้ว เชิญท่านปลัดครับ

นายสุรศักดิ์ สิมานันท์ ปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ต้องดูยอดเงินสะสมที่เหลือหากมียอดเงินสะสมเหลือพอก็สามารถทำได้ และในระยะเบียดก็ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดหรือไม่หยุด สำคัญที่ว่า ช่างจะสามารถเขียนแบบให้เราได้ทันหรือไม่ เพราะวันนี้วันที่ ๒๗ แล้ว พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุด คงจะติดต่อช่างไม่ได้

ประธานฯ

ขอบคุณท่านปลัด เชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับผมนั้นเคารพความคิดเห็นของที่ประชุม เคารพความคิดเห็นของท่านสมาชิกนะครับ แต่สำหรับการแก้ปัญหาคความเดือดร้อนนี้อยากจะแก้มาก แต่ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าจริงอยู่ตรงนั้นมีท่อระบาย ๒ ข้าง แต่การไหลหรือการระบายของน้ำไหลออกท่อเดียวคือ ท่อ ๖๐ ซม. เท่านั้น ตรงนี้จึงอยากนำเรียนถามว่าเราจะ

/ ทำอย่างไรต่อ...

- ทำอะไรต่อ อยากให้เร่งแก้ไขปัญหา เกรงว่าเกิดมีฝนตกขึ้นมาในเร็ววัน จะทำให้พี่น้องเราเดือดร้อน จึงรบกวนเรียนปรึกษาที่ประชุมครับ
- ประธานฯ** ขอบคุณท่านนายก ตามที่ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอว่าให้เอาเข้าในห้วงสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ คงไม่ทันเพราะเป็นวันหยุด และบางท่านคงอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านหรือมีโปรแกรมที่จะเดินทาง ผมจึงอยากให้คุณนายกแก้ไขตามที่ประชุมได้อภิปรายกันเข้ามา คงต้องเป็นแบบนี้แหละครับ ท่านนายก
- นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ** เรียนท่านประธานที่เคารพ สำหรับผมไม่ขัดข้องครับเพียงแต่อยากจะแก้ไข ปัญหาตรงจุดนั้น ขอเรียนกับที่ประชุมตรงนี้ว่า หากช่วงนี้ถึงเดือน กุมภาพันธ์เกิดมีฝนตกต้องรบกวนทุกท่านช่วยไปชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่า สาเหตุเพราะอะไรจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ หากเขาถามที่ขึ้นมาอย่าง ที่ผมได้นำเรียนว่าปัญหาความเดือดร้อนต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องขอให้ท่านสมาชิกไปยืนยันว่าก็เพราะอย่างนี้จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขอบคุณครับ
- ประธานฯ** ครับขอบคุณท่านนายก ด้วยความยินดีครับ ทางฝ่ายสภาไม่ได้ปิดกัน เรา ยินดีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน เพียงแค่ขอให้ ท่านนายกแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดท่อระบายน้ำจากท่อขนาด ๖๐ ซม. เป็น ท่อขนาด ๑๐๐ ซม.สำหรับเรื่องฟ้าฝน เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ เอา แน่นนอนไม่ได้ แต่เมื่อมติที่ประชุมออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับมติ จะ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นะครับท่านนายกมีอะไรที่อยากจะชี้แจงที่ประชุมอีก ไหมครับ เชิญครับ
- นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยความยินดีครับ สำหรับผมก็ไม่มีไร หากที่ประชุมต้องการให้ทำญาติเสนอเข้าที่ประชุมใหม่ผมก็ยินดีที่จะทำ โครงการนี้เสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้ง ท่อระบายน้ำนี้จะให้เปลี่ยนเป็นขนาด เท่าไหร่ยังงั้นครับ
- ประธานฯ** เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ
- นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับท่อที่เราจะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ขอให้ เป็นท่อ ขนาด ๘๐ ซม. และ ๑๐๐ ซม.ถนนเทศบาล ๗ ขอให้ เป็นท่อ ขนาด ๘๐ ซม. และ ถนนทางหลวง ๒๑๖๗ เป็นท่อขนาด ๑๐๐ ซม.และให้ ยกกระต๊อบสูงขึ้นมาครับ
- ประธานฯ** มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ
- นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่ผ่านมาก็ ขอขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องกีฬา ทั้งกีฬาชุมชน ทั้งกีฬาสิ่งสัมพันธ์ ท่าน สมาชิกหลายๆ ท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กีฬาชุมชนนั้นนับว่าเป็น กีฬาที่เราให้ความสำคัญ เช่นเดียวกัน กีฬาสิ่งสัมพันธ์เราก็ให้ความสำคัญ แต่การที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีหลายๆอย่างประกอบกัน เหตุที่ กีฬาสิ่งสัมพันธ์เราแพ้ อบต.สวายในรอบ ๘ ทีมสุดท้ายเพราะ อบต.สวาย

/ ไม่เอานักกีฬาตามโควตา...

ไม่เอานักกีฬาตามโควตา ๒ ตำแหน่ง ผู้รักษาประตูเขานั้น เอาคนนอกมา เรายังยังไม่เข้าหอรอกครับ ที่เราแพ้ ๑-๐ เพราะเราแพ้ลูกฟรีคิกนอกเขต โทษ คนที่ยิงเข้าของ อบต.สวายนั้น ก็เป็นคนนอกโควตา เป็นครูที่อายุไม่ถึง ส่วนนักกีฬาของเรานั้น อยู่ในโควตาทั้งหมด แม้แต่ท่านปลัดเองก็เตรียมตัวที่จะลง และจำเอกประวิทย์เช่นกันไม่ได้ซ้อมมาแต่ก็เตรียมพร้อมและลงเล่น ทั้งผู้ช่วยโค้ช ผู้ใหญ่ทุล ก็ไม่ได้ซ้อมแต่ก็ยังลงเล่น เพราะฉะนั้นโควตาของเราสะอาดจริงๆ เราแพ้ก็เนื่องจากอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรครับ จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับในการประชุมในวันนี้ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ทุกท่านให้ความสำคัญ ด้วยเหตุด้วยผลในการที่เข้าร่วมประชุม ถึงแม้ว่าโครงการที่ ๖ ไม่ผ่าน ผมเองก็รับฟังด้วยเหตุด้วยผลเช่นกัน ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำ ส่วนช่างถ้าเขาจะประมาณการราคาผมก็จะเชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างเข้ามาร่วมให้คำปรึกษาอีกครั้ง เมื่อช่วงบ่ายหลังเสร็จจากไปขอพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าฯ ผมก็รีบเร่งมาเพื่อให้ทันเข้าร่วมประชุมกับทุกท่าน ในวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านรองจิรพงษ์ อสีพงษ์ ครับ

นายจิรพงษ์ อสีพงษ์ รองนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะขอขอบคุณ โดยเฉพาะท่านประธานสภา ท่านพระครูภักทรนนทโกวิท เจ้าอาวาสวัดพิมาย ได้ไปปรับสันนิบาตรพัทธศัสน์เอก ท่านได้หารือว่าขอความร่วมมือจากสภาเทศบาลตำบลปรังค์กู่ช่วยแต่งชุดปกติขาวเพื่อร่วมพิธีตามที่ระเบียบกำหนดไว้ผมได้นำเรียนท่านประธานสภา ท่านเองก็ไม่ขัดข้อง ทั้งท่านอาจารย์สมหมาย และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเรา คือ นักรัพยากรบุคคลก็ได้แต่งชุดปกติขาวไปร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลหลายอย่าง ท่านรองวรชัย ก็ไป เมื่อวานนี้เรากลับมาถึงก็เกือบ ๒ ทุ่ม ขอขอบคุณที่มีพวกเราได้ให้กำลังใจ มีท่านนายกเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผมในนามของวัดพิมายก็ขอกราบขอบพระคุณท่าน ที่อนุเคราะห์ ทั้งท่านนายก ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านรองจิรพงษ์ อสีพงษ์ จะสิ้นปีแล้ว ท่านเลขาก็เข้ามารับตำแหน่งยังไม่ได้พบปะสมาชิกสภาเทศบาลอย่างเป็นทางการ มีอะไรจะพบปะก็ขอเชิญครับ

นายประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์ เลขานุการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านยกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านปลัด และสวัสดิพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปตั้งแต่ครั้งแรกที่มารับตำแหน่ง ก็ด้วยความยินดีที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่าน สำหรับวันนี้ตั้งแต่ที่เริ่มประชุมตั้งแต่ต้นจนจบฟังสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายแต่ละโครงการแต่ละญัตติที่ท่านนายกเสนอเข้ามา ผมคิดว่าหลายท่านต่างยินดีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อให้บรรเทาเบาบางลง

จากการนั่งฟังการอภิปรายของแต่ละท่าน ต่างคนต่างมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ด้วยเหตุด้วยผล ของแต่ละโครงการที่เสนอเข้ามา มีหลายโครงการที่ผม เห็นด้วย และมีบางโครงการที่สมาชิกบางท่านอภิปรายไม่เห็นด้วยเพราะ เหตุผลประการใดนั้น ฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผล และผมเห็นว่าบางโครงการที่ยัง ไม่ผ่านแต่ก็ยังไม่สายที่จะเสนอเข้ามาใหม่ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ผมขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเราให้ดีขึ้นต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานฯ**

ขอบคุณท่านเลขาธิการครับ สำหรับผมขอขอบคุณทุกท่าน เราอยู่ด้วยกัน ร่วมงานกันมา ปี ๒๕๖๒ ก็จะมีสิ้นปีกันแล้ว ก็ในโอกาสสิ้นปี ๒๕๖๒ ปี หมูทอง อย่างสุ่ปีพญาหนู ก็ขอพูดสิ่งใดที่เราได้ทำงานร่วมกันหากมีสิ่งใด ผิดพลาด ผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านในที่นี้ ทั้งฝ่ายผู้บริหารฝ่าย สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการ ขอให้พวกเราเอาไหล่ต่อกัน เราจะต้อง ได้ร่วมมือกันทำงานในปี ๒๕๖๓ ต่อไป ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลปรังค์ภู ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียน ครอบครัวอบอุ่น คิดทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาศปรารถนาทุก ประการครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ

**นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ**

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถนนเทศบาล ๔ ฝาบ่อพัก ชุมชนก้าวหน้า ถัดหน้าไปทางทิศตะวันออก ฝาบ่อพักฝั่งซ้าย เขาเปิดฝาไว้ยังไม่ได้ปิด ประมาณ ๒-๓ บ่อ ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับ และถนนเทศบาล ๕ มีฝาบ่อพักทะลุ เห็นปีกเสาธงหลายวันแล้วครับ น่าจะเกือบครึ่งเดือน แล้วอีกเรื่องที่ผมสงสัย ก่อนการแข่งขันกีฬา มีการทำสนามวอลเลย์บอล เห็นเทปูนอยู่ตรงนั้น มีคนถามว่าเอาบประมาณจากส่วนไหนมาทำ อีก เรื่องคือไฟส่องสว่างตรงสี่แยกไฟแดง อยากรู้ว่าท่านเอาบประมาณ ส่วนไหนไปทำ อีกเรื่องที่เราต้องคุยกันคือ เรื่องไปอบรมที่เชียงใหม่จะ เดินทางกันยังไง เดินทางโดยพาหนะอะไร วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วม ประชุมและพร้อมหน้า เราน่าจะได้คุยกันและตกลงกันว่า จะเดินทางอย่างไร ในส่วนของรายละเอียด

**ประธานฯ**

**นายชวาลย์ ทองสั้งซ์ นายกฯ**

เชิญท่านนายกครับ  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากว่าสนามวอลเลย์ ได้รับการร้องขอ จากลูกน้องในเทศบาล ว่าขอให้ผมทำให้ โดยเราเทศบาลบางๆ โดยใช้ ลูกน้องในเขตเทศบาลเป็นช่าง สำหรับไฟส่องสว่าง เสาที่เราเอาไปติดตั้งนั้น เป็นเสาเก่า ส่วนไฟฟ้าใช้เงินงบประมาณในการซื้อ ไฟและสาย งบในส่วน ของไฟฟ้า ส่วนฝาบ่อพักถนนเทศบาล ๔ หน้าบ้านท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง จำนวน ๓ บ่อ และถนนเทศบาล ๑๒ หน้าบ้านตาเล็ม และหน้าบ้านตาลุน ฝาแตก คืออย่างนั้นครับ สำหรับฝาบ่อพักเราได้จัดซื้อจัดจ้างและได้ ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ที่นี้เขาทำเสร็จเป็นบางอัน ส่วนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จ ตอนนี้เขาโดนปรับไปประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ แล้ว เราตามจนไม่รู้

/ จะตามยังไง...

จะตามยังไง สุดท้ายเขาบอกว่าเงินหมดไม่มีเงินที่จะทำ ส่วนบ่อพักที่ทำเสร็จแล้ว ประมาณ ๖-๗ ฝา นั้นอยู่ที่บ้านของเขา ในส่วนนี้จะรับไปดำเนินการต่อครับ เรื่องเดินทางไปเชียงใหม่ ครั้งแรกนั้นว่าจะเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งท่านปลัดก็ได้แจ้งมาว่าค่าเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ท่านปลัดก็เลยแนะนำว่าถ้าไปโดยรถยนต์ก็จะประหยัดลงมาก จากครั้งแรกเราได้จำนวนผู้ที่จะไป ๒๒ ท่าน แต่พอเปลี่ยนเป็นเดินทางโดยรถยนต์ เหลือผู้ที่จะไปเพียง ๑๖ ท่าน มีเจ้าหน้าที่ ๔ คน เดือนทางวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ประชุมถึงวันที่ ๗ ผมเคยเสนอต่อสันนิบาตว่าอยากจะไปช่วงเดือนมกราคม หรือไม่ก็ก่อนปีใหม่ ปรากฏว่าติดงานกันหมด จึงไม่สามารถเดินทางไปได้ สุดท้ายตกผลึกอยู่ที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ์ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางวราภรณ์ แหวนวนงษ์)  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายการการประชุม  
(นางวิไลวรรณ ทองละมุล)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุรศักดิ์ สีมาจันทร์)  
ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู๋

/ (ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเสถียร แหวนเงิน)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู๋

คณะกรรมการสามัญได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายสุรัฐ แสงสว่าง)	(นายธนวัฒน์ อสีพงษ์)	(นางบรรจง แหวนวงษ์)
ประธานคณะกรรมการสามัญฯ	กรรมการสามัญฯ	กรรมการสามัญฯ